
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 11/2567  วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ    ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี         ประธาน 
2. นายบุญเลิศ พุทธอุทัย   (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  กรรมการ 
3. นายชัยยงค์ สาก า                    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก   กรรมการ 
4. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี     กรรมการ 
5. นายอดิศักดิ์ แพทย์พิพัฒน์        (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                   กรรมการ 
6. นายณัฐพล อ่อนละมัย   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี               กรรมการ          
7. นางอนงค์ ธรรมเกษร              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสกิจ พลศร ี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
2. นายปราโมช พวงชมภู   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
3. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์       ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายอยุทธ์ รจนากูล   ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
5. นายทยากร เพ็ชร์ผอ่ง   ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
6. นายวิทยา สจุิรวรกุล                       ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม ่
7. นายอดิเรก จันทะศิลา   ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
8. นายสมพร พานิชรัมย ์                     ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
9. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง    ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว และรักษาการปศุสตัว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
10. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน และรกัษาการปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
11. นางสาวปิยากร ทองสุข                  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายวสุวัช กะตะศิลา                     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
13. นายสุนทร บุญมีมาก                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
14. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นางสาวอุมาพร ภักกะโทก              เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
16. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
17. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
18. นายนท ีมาทรัพย ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายสมชาย จันทร์ส าราญ               เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นายวชิา พุทธศร ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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21. นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                     
23. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายเจษฎา สีสุธก                        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นายอลงกต ทองวิเวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
26. นางนันทนา พวงสนุทร                  เจา้พนักงานสัตวบาล 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมและการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการ DLD - C 
ในระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดังนี้  
- การส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2567)  
ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่สอดคล้องยึดถือตามระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์และผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                 
ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ต้องมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้
เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดทางฝ่ายเลขานุการจะมี
การกล่าวถึงในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป  
- การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ตามแผนการตรวจราชการฯ                       
และการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ บริเวณด่านถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 7 สิงหาคม 2567) 
ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือด้วยดีในการประสานงานของคณะกรรมการ DLD – C ในระดับพื้นที่                      
จังหวัดจันทบุรี ที่ท าให้การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่  โดยนายวรฉัตร วิรัชลาภ                   
ปศุสัตว์เขต 2 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- การประชุมของกรมปศุสัตว์เพื่อรับนโยบายแนวทางการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน 
(วันที่ 9 สิงหาคม 2567) โดยให้เน้นการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ร่วมกันกับคณะกรรมการ DLD - C     
ซึ่งจะมีโรคที่มีการเน้นย้ าให้ความส าคัญถึง 6 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดนก 2.โรคปากและเท้าเปื่อย 3.โรคลัมปี สกิน                    
4.โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 5.โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ 6.โรคพิษสุขบ้า โดยรายละเอียดทาง                          
ฝ่ายเลขานุการจะมีการกล่าวถึงในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป และส่วนถัดมาเป็นประเด็นการดูแลขับเคลื่อนนโยบาย
รายชนิดสินค้าทั้งโคเนื้อ โคนม และไข่ไก่ ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพราคา การลดต้นทุน 
การส่งออกและการหาตลาด การดูแลสุขภาพสัตว์การควบคุมโรคในพื้นที่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ าให้
ส่วนภูมิภาคแต่ละพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายซึ่งหากคณะกรรมการ DLD-C มีกิจรรมหรือโครงการที่มีแผน
ด าเนินงานอยู่ก็สามารถแจ้งในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการท างานร่วมกันต่อไป  
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- การปฏิบัติภารกิจรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเปิด
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และการติดตามผลการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 13 สิงหาคม 2567)              
โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดจันทบุรี ให้ควบคุมสัตว์เลี้ยงตามเส้นทางเสด็จ 
และในพื้นที่ทรงงานเพื่อให้การรับเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ                          
สมพระเกียรติ  
- การประชุมคณะกรรมการรับรองอ าเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และการประชุมคณะกรรมการควบคุม                            
โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด (วันที่ 21 สิงหาคม 2567) ซึ่งเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายฯ ทั้งในส่วน
ราชการระดับจังหวัด ท้องถิ่น สาธารณสุข กลุ่มชาวบ้านหรือประชาชน โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ และ
คณะกรรมการ DLD - C ในระดับพื้นที่ จั งหวัดจันทบุรี ที่ต้องประสานราชการและแลกเปลี่ยนข้อมูล                                
การประชาสัมพันธ์ ให้การท างานขับเคลื่อนเกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
- กรมปศุสัตว์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการฝึกวิชาชีพเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช                 
อาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                  
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 สิงหาคม 2567)  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
มีความรู้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ และวิธีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังมีทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรกรรมและกสิกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครั วภายหลังการ
พ้นโทษได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจให้มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ได้อีกทางหนึ่ง โดยการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ
กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช                 
อาหารสัตว์เป็นกิจกรรมที่เป็นการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับนโยบายที่กล่าวมาในข้างต้น 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่างนี ้

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมและการด าเนินการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีที่ได้ร่วมบูรณากับ
คณะกรรมการ DLD - C ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ ดังนี้ 

3.1.1 การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ตามแผนการตรวจราชการ                
ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 2 (วันที่ 7 สิงหาคม 2567) 
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- การตรวจติดตามพื้นที่ ณ บริเวณด่านถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.2 ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมการประชุมของกรมปศุสัตว์เพื่อรับนโยบายแนวทางการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง                 
โรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน (วันที่ 9 สิงหาคม 2567) อ้างอิงข้อมูลจาก ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
 
เลขานุการ : กล่าวแจ้งสรุปกับที่ประชุมถึงข้อมูลที่ส าคัญตามนโยบายแนวทางการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง                 
โรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน โดยรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอมีดังนี ้
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มติที่ประชุม -รับทราบ-  



 

-13- 
 

3.1.3 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – Ordinator: DLD – C) 
จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 
                                                                                                                                     
เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสรุปถึงความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งจากการด าเนิน              
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – Ordinator: DLD – C) จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ 2567 เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งจากการประสานงานการติดตามข้อมูลกับทุกกลุ่ม/ฝ่าย ตลอดจนถึง
การร่วมด าเนินงานกับทางคณะกรรม DLD-C  โดยทางฝ่ายเลขานุการได้สรุปข้อมูลการด าเนินงานตามแผน       
ปฏิบัตกิารให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังต่อไปน้ี 
 
- 3.1.3.1 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติดา้นปศุสัตว์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้วและมีการเฝา้ระวังเหตุต่อเนื่อง 

ด าเนินการแล้ว 

อุทกภัย 
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- 3.1.3.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

มีการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง 

ได้ด าเนินการแล้ว / ตรวจสอบและรายงานผล 
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- 3.1.3.3 การตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์(ปศุสัตว์ ok) 

  

  

    

    

 

  

 

  

  

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ได้ด าเนินการแล้ว / ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล 

มีการติดตามและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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3.1.4 การติดตามการด าเนินโครงการนมดี ศรีจันทบูร  
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เลขานุการ: กล่าวชี้แจงสรุปถึงการด าเนินการติดตามโครงการนมดี ศรีจันทบูร                                                 
 กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน 
GAP ได้ด าเนินการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน GAP ณ ช่วงเดือนสิงหาคมอยู่ที่มากกว่า             
ร้อยละ 90 (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90) ซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตรวจสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสารรับรองมาตรฐาน GAP ในการต่ออายุเพื่อคงสถานภาพ 
และแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะน าต่อไป (เฉพาะที่สหกรณ์โคนมสอยดาว ด าเนินการได้ร้อยละ 100)   
 กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยทุกฟาร์มแล้ว                    
ทั้งในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 และในรอบที่ 3  (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100)  
 กิจกรรมที่ 3 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส 
(Brucellosis) และได้รับการทดสอบวัณโรค (Tuberculosis) โดยขณะนี้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้ว
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100) 
           กิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ มกอช.  ได้มีการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบตรวจสอบคุณภาพแล้วในช่วงเดือนตุลาคม 66 ถึง สิงหาคม 67 และได้รับการตรวจสอบคุณภาพ                
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของเดือนสิงหาคมรอบล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบคุณภาพ                                
(การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.66)      

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

ประธาน: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนนโยบายชองกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของ
จังหวัดจันทบุรีและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้บูรณาการกับคณะกรรมการ DLD – C ในช่วงรอบที่ 2 /2567                
ที่ผ่านมาผลลัพธ์จากการติดตามและสรุปข้อมูลก็เป็นไปตามเป้าหมายจากที่ทางฝ่ายเลขนุการได้น าเสนอให้                    
ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ซึ่งก็ขอร่วมมือจากคณะกรรมการ DLD – C ทุกหน่วยงานให้มีการบูรณาการ
ร่วมกันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนนโยบายชองกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น 
และในส่วนกิจกรรม/โครงการนมดี ศรีจันทบูร ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายในการสรุปข้อมูลและประเมินผลตามตัวชี้วัดซึ่ง 
ได้แก่ 1. การตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน GAP 2. ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) 3. ฟาร์มโคนมที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส (Brucellosis) และได้รับการทดสอบวัณโรค 
(Tuberculosis) 4. การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการก็ได้มีการสรุปผลโครงการฯ และน าเสนอข้อมูล
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับทราบ และรอพิจารณาเพื่อเซ็นลงนามในเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์
ประเมินตามโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับสหกรณ์โคนมและเกษตรกรที่เป็นสมาชิก   
ของสหกรณ์ โดยถือเป็นการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการ DLD – C ที่ได้แสดงให้เห็นผลงานที่
เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น และจะมีสนับสนุนสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้มีการพัฒนาให้                
มีความพร้อมตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.5 การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) และการเตรียมการช่วยเหลือทางด้านปศุสัตว์ 

 เลขานุการ: กล่าวแจ้งกบัที่ประชุมถึงการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) และการเตรียมการช่วยเหลือ
ทางด้านปศุสัตว์ รายละเอียดตามข้อมูลที่น าเสนอดังนี้ 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.6 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก ในการเข้าใช้และลงข้องมูลการส่งตัวอย่างผ่านระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
(LIMS) โดยพบว่ามีปัญหาด้านการจัดส่งเอกสารอยู่บ้าง ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์วิจัยฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การประสานงานและให้ค าแนะน าด้วยดีเสมอมา ส่วนเรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบหากพบปัญหาก็สามารถ
แจ้งประสานมาที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ทันที เพื่อจะได้น าแจ้งผลน้ านมดิบหรือปัญหาอื่นๆ                      
ให้สหกรณ์ในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป และการส่งตัวอย่างน้ านมดิบเพื่อตรวจคุณภาพช่วงเดือนกันยายนจะเป็นใน                      
วันที่ 10 กันยายน 2567 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.7 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

-ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.8 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

-ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

นางนันทนา พวงสุนทร (เจ้าหน้าที่ผสมเทียมฯ): กล่าวถึงการประสานและนัดหมายการแนะน าเพื่อลงข้อมูลใน                 
ระบบ AIDM โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยได้รับแจ้งให้
เตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จากทางศูนย์วิจัยฯ จะเข้ามาช่วยให้ค าแนะน าการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2567  

ประธาน: กล่าวสอบถามกับทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีถึงประเภทของกระบือและ
น้ าเชื้อที่ทางกรมปศุสัตว์มีในการดูแลเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ต่อยอดให้เกษตรกรที่ให้ความสนใจ 

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี:  กล่าวแจ้งกับที่ประชุมว่ากระบือที่ทางศูนย์วิจัย                 
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีดูแลอยู่จะเป็นกระบือปลัก โดยพ่อพันธุ์กระบือที่ทางกรมปศุสัตว์                     
ดูแลอยู่ที่จ านวนประมาณ 7 - 8 ตัว และเป็นกระบือปลักเป็นส่วนใหญ่ลักษณะจะมีโครงร่างใหญ่และทนโรค                               
ส่วนประเภทของกระบือจะแบ่งเป็นกระบือปลักและกระบือแม่น้ า (กระบือเนื้อและกระบือนม) ซึ่งหากทาง       
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ต้องการสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อมาทางศูนย์วิจัยฯ ได้ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
  3.2.1 การส่งตัวอย่างจากกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ฯ                                                 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้กล่าวสรุปข้อมูลการส่งตัวอย่างจากกลุ่มงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์             
ภาคตะวันออก ในช่วงเดือนสิงหาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567) ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 
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- การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา กิจกรรมรอง ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 

              

- การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเร่งเนื้อแดง 

 

- การพบโรคในพื้นทีก่ลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ 
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ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ประชุมสืบเนื่องจากการเฝ้า
ระวังโรคต่างๆ ตามนโยบายที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายมา ทั้งนี้พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ในส่วนโรคลัมปี สกิน
(LSD) ยังไม่มีการรายงานการระบาด และในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ก็เป็นพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
โดยเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย แบ่งการน าวัคซีนไปใช้ตามชนิดสัตว์โดย โคเน้ือ กระบือ แพะ และ
แกะ จะใช้การท าวัคซีนชนิด Bivalent (Serotype O, A ) และส่วนโคนมที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษจะใช้การท า
วัคซีนชนิด Trivalent (Serotype O, A, Asia-1) หรือ Tetravalent (เพิ่มเติม Serotype ย่อย O/198 และ 
O/Cathay, A, Asia-1) ตามข้อมูลในปัจจุบันจากส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ของกรมปศุสัตว์    

มติที่ประชุม -รับทราบ-           
            
 3.3 เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี     

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี: กล่าวแจ้งกบัที่ประชุมสืบเนื่องจากการประสานงาน
ในการเข้าไปแนะน าการลงข้อมูลในระบบ AIDM ขอความร่วมมอืให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรีโดยใหจ้ัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการผสมเทียมที่จ าเป็นให้พร้อม เพื่อจะได้น ามาเป็นตัวอย่าง
ในการลงข้อมูลในระบบต่อไป  
 
มติที่ประชุม -รับทราบ-           
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 3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                                                                                    
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ซึ่งมี 2 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ที่ได้มีการเบิกโควตาเสบียงอาหารสัตว์ 
(หญ้าแห้ง) ของทางจังหวัดที่มีการจัดสรรเพื่อน าไปช่วยเหลือบรรเทาแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก            
ภัยพิบัติอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานไปแล้ว ซึ่งในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นต้องการ
เบิกเสบียงอาหารสัตว์ก็สามารถเบิกโควตาจากทางปศุสัตว์เขต 2 ที่ เหลืออยู่  290 ฟ่อน ต่อมาในเรื่อง                           
ที่กรมปศุสัตว์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการฝึกวิชาชีพเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช                    
อาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์วิจัยฯ ก็มีความพร้อมในเรื่องของแปลงปลูก พันธุ์หญ้า ตลอดจนถึงการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ทั้งการปลูกเพื่อจ าหน่าย หรือเป็นพืชอาหารสัตว์เพื่อการเลี้ยง
ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เข้าไปให้ค าแนะน าเกษตรกรในพื้นที่
อ าเภอสอยดาว โดยประมาณ 1 - 2 ฟาร์ม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมได้ด าเนินการปลูกข้าวโพดและน ามาใช้
ผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก) สามารถลดต้นทุนจากการที่ต้องซื้อและขนส่ง
ข้าวโพดพร้อมฝักหมักจากเดิมที่เฉลี่ยประมาณ 2.80 – 3 บาทต่อกิโลกรัม เหลืออยู่ที่ ประมาณ 1.34 – 2 บาท
ต่อกิโลกรัม (ลดต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 1.46 บาทต่อกิโลกรัม) และทางศูนย์วิจัยฯ ก็ได้สนับสนุนเครื่องจักรใน                  
การช่วยผลิตอาหารสัตว์ (Motor pool) ให้กับผู้ด าเนินการผลิตอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ                       
ปลูกข้าวโพด ซึ่งทางด้านเกษตรกรจะมีการออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตอาหารสัตว์เอง ทั้งนี้ในส่วนของ
ฟาร์มที่เคยได้รายงานการแนะน าเรื่องการปรับลดอาหารข้นและเน้นอาหารหยาบ (TMR) มากขึ้นแต่ยังติดปัญหา
ด้านการจัดการที่เกษตรกรอาจกังวลต่อคุณภาพน้ านมอยู่จึงยังไม่สามารถลดต้นทุนด้านอาหารได้ชัดเจนมากนัก 
และการเก็บข้อมูลทางศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินการมาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะขอมาน าเสนอ
ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป   
 
ประธาน: ได้กล่าวฝากให้ทางฝ่ายเลขานุการประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วในการลงพื้นที่
ติดตามกิจกรรมการให้ค าแนะน าด้านอาหารสัตว์ในพื้นที่อ าเภอสอยดาว เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน
และน าไปใช้เป็นองค์ความรู้ขยายต่อยอดให้เกษตรกรที่สนใจเพิ่มเติม และ ได้สอบถามถึงการจัดสรรโควตาเสบียง
อาหารสัตว์เมื่อเข้าสู่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะมีการด าเนินการอย่างไร 
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ประชุมโดยตามโควตาดังกล่าวจะมี
การจัดสรรให้ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีจะการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์อย่าง
เพียงพอต่อโควตาในแต่ละจังหวัดต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ-             
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 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: กล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุมในส่วนการติดตามประสานงานเรื่องการ
ตรวจรับรองฟาร์มกระบือในพื้นที่อ าเภอท่าใหม่ ซึ่งขณะนี้ ได้ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องและรอข้อมูลตอบกลับที่                
แน่ชัดจากทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์จะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป และในส่วนการติดตามโครงการ                
อารยเกษตรในพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงมาติดตามพื้นที่การปลูกพืชทางด้านการเกษตร
ในช่วงบ่ายวันนี้  โดยหากมีความก้าวหน้าของโครงการฯ จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป                                
ทั้งนีข้อประสานกับทางกลุ่มสุขภาพในการน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจโรคจะมีแผนการน าส่งในเดือนหน้าเป็นช่วงใด  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวให้ข้อมูลกับทางศูนย์วิจัยฯ โดยตามแผนการส่งตัวอย่างที่กล่าวถึงจะเป็น
ช่วงวันที่ 9 กันยายน 2567 และกล่าวถึงการประสานงานในกรณีฉุกเฉินทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ การเกิดโรค 
วัคซีนที่ต้องมีการจัดสรรโควตา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นซึ่งกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งประสานกับทาง                 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ได้ทันทีในเบ้ืองต้นเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

ประธาน: กล่าวขอความร่วมมือในการด าเนินการฉีดวัคซีนในช่วงที่จะถึงนี้โดยให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วน และ                
มีการขอเบิกวัคซีนตามโควตาที่ได้รับจัดสรรไป โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ควรด าเนินการในช่วง
เดือนกันยายนให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ในเรื่องเวชภัณฑ์ การประสานงานให้ด าเนินการได้ทันที โดยทางส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอในพื้นที่ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรียินดีให้การช่วยเหลือ 

มติที่ประชุม -รับทราบ-     
                                           

 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
ประธาน: กล่าวขอความร่วมมือในการด าเนินงานโดยเฉพาะการควบคุมโรคและพ่นยาฆ่าเชื้อตามแนวชายแดนที่
เป็นจุดส าคัญและรอบบริเวณที่มีความเสี่ยงเป็นระยะโดยรอบ 5 กิโลเมตร ทั้งนี้หากทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรีมีเรื่องที่ต้องด าเนินงานบูรณาการร่วมกันก็จะมีการประสานไปเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)        
ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C และปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  


